

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2013/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2013

CHỈ THỊ
**Về việc tăng cường công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh**

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý nhà nước bằng pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn những hạn chế, như: Chưa có hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả đối với một số nhóm đối tượng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi thiếu tính thường xuyên, liên tục; việc chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nghiêm.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, tạo bước tiến mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Tổ chức quán triệt nội dung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Quan tâm bảo đảm về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ này theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” hiệu quả nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

d) Áp dụng hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực và địa bàn. Bảo đảm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đồng bộ, thường xuyên, liên tục, theo phương châm “*hướng mạnh về cơ sở*”, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đ) Thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc và của cơ quan, địa phương mình.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ; tăng cường vai trò của cán bộ pháp chế trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan chủ trì các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, mục tiêu và yêu cầu của Đề án; việc triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng và phạm vi thực hiện để tránh chồng chéo, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách toàn diện trên các mặt và các nhóm đối tượng.

4. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp mình theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phát huy vai trò, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp; tăng cường vai trò và sự tham gia của hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia tích cực, mạnh mẽ của luật sư, luật gia và các tổ chức, cá nhân khác vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; từng bước xã hội hóa công tác này theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên; nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở rộng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ trực tuyến trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát hiện và tháo gỡ những bất cập, khó khăn cũng như biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

đ) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cựu chiến binh theo Thông tư liên

tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008 hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế có kế hoạch tuyên truyền một số nội dung quan trọng của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp bảo đảm kinh phí để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ nguồn ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Kinh phí phải được quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Hòa